

Nhằm thi đấu thể thao tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9. Tích cực xây dựng thành phố Cần Thơ giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, biết yêu thương, chia sẻ đối với những người xung quanh. Động viên khuyến khích các nhà hảo tâm, các MTQ, những tấm lòng nhân ái đóng góp với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tối

ngày 08/08/2018, Đoàn thanh niên - Hội LHTN thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đêm âm nhạc với chủ đề "Tuổi trẻ nghĩa tình, chấp cánh những ước mơ". Chương trình nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đêm nhạc có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh, lãnh đạo Thành phố Cần Thơ, cùng đông đảo lực lượng Đoàn viên Thanh niên và nhân dân trên địa bàn.



Quang cảnh đêm nhạc "Tuổi trẻ nghĩa tình, chấp cánh

những câu chuyện " thành phố Cẩm Phả năm 2018

Chương trình có sự tham gia đồng hành của các tổ chức và cá nhân: Ngân hàng SHB Quảng Ninh; Công Ty BDNV Thái Dương Anh, CLB Đuay thể thao nghiệp dư Cẩm Phả; CLB guitar pub Cẩm Phả; TT văn hóa thị trấn Cẩm Phả... cùng cá nhân: Quang Công - Hoàng Nga; Huyền Trang - Hoàng Đăng... Các vũ công của CLB Dancesport Cẩm Phả; CLB Hip hop Zacky. Đêm nhạc mang lại niềm vui xúc cho khán giả với các tiết mục đặc sắc, có ý nghĩa kết nối những trái tim cùng chung tay xây dựng những mảnh đời em kém may mắn.



Tiết mục của Đoàn viên thanh niên thành phố tại Đêm nhạc

Tổng số tiết mục của các Công quan, đơn vị, CLB thi đấu nghiệp dư, các MTQ, nhà hảo tâm, Đoàn viên

thanh niên cùng nhân dân ủng hộ cho chương trình là 116.258.000 đ. Tuổi trẻ đêm nay của ban tổ chức đã trao hỗ trợ trực tiếp cho 36 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 36.000.000đ ( 1 triệu đồng/học sinh )



Các đồng chí lãnh đạo Tịch đoàn, lãnh đạo TP Cẩm Phả ủng hộ ngân quỹ

Qua chương trình đêm nay của nhóm tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và toàn xã hội nâng cao tinh thần đoàn kết, gạn bó, biết chia sẻ yêu thương đối với những người xung quanh không may gặp hoàn cảnh khó khăn, tình đoàn kết trong xã hội và niềm tự hào, tôn dân tộc.





Copyright © 2018. All rights reserved. Powered by [Bridgito](#)